

## ผอ.-รองฯร.ว่าง 1,600ตำแหน่ง คะแนนขั้นต่ำ 60% ใหม่หลายออกขอสอบ

นำเสนอเมื่อ : 7 ม.ค. 2558

สพฐ.จัดสอบ ผอ., รองฯ สถานศึกษา ว่าง 1,600 ตำแหน่ง ตั้งคะแนนขั้นต่ำผู้สอบผ่านไว้ที่ 60% รอขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี โดยใหม่หลายออกขอสอบ

นางรัตนา ศรีเหรียญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.แล้ว และได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทราบแล้วเพื่อดำเนินการรับสมัครคัดเลือก โดยได้กำหนดปฏิทินดังนี้รับสมัครคัดเลือก 26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ จะแยกเป็นกลุ่มประสบการณ์และกลุ่มทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ การประเมินผลการทำงานและผลงานระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ สอบขอเขียนความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

นางรัตนากล่าวต่อว่า ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนร้อยละ 60 จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี ซึ่งมีตำแหน่งว่างในขณะนี้อยู่รวมจำนวน 1,600 ตำแหน่ง ส่วนขอสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนั้น สพฐ.จะให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการออกขอสอบให้จะมีความยากง่ายของขอสอบในระดับปานกลาง เพื่อใช้สอบพร้อมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยการส่งขอสอบและการตรวจขอสอบจะดำเนินการร่วมกันระหว่าง สพฐ. กับสถาบันอุดมศึกษา เพราะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยและมาตรฐานต่างๆ ด้วย ทั้งนี้หลังจากการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วเสร็จ สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษต่อไป โดยจะเปิดสอบคัดเลือกเฉพาะครูอัตราจ้างและพนักงานราชการในสังกัด สพฐ. ก่อน และหลังจากนั้นจะเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป.

ที่มา [ไทยโพสต์](#) วันที่ 7 มกราคม 2558

### สพฐ.เตรียมคัดเลือกผอ.-รองผอ.ร.

สพฐ.คลอดปฏิทินคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษา แล้ว  
ย้ำผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบทั้งหมดร้อยละ 60 ถึงจะได้รับการขึ้นบัญชี

วันนี้ ( 6 ม.ค.) นางรัตนา ศรีเหรียญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ออกประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. และได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทราบแล้ว เพื่อ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก โดยมีปฏิทินดังนี้ รับสมัครคัดเลือก กลุ่มประสบการณ์ และกลุ่มทั่วไป

ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.- 1 ก.พ.2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 6 ก.พ.2558  
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงาน ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.พ.2558  
สอบขอเขียนความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ วันที่  
14 ก.พ.2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 ก.พ.2558 และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 28 ก.พ.2558  
โดยผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี 2 ปี จะต้องสอบไตเคะแนรยละ 60 ขึ้นไป

“ข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้  
สพฐ.จะให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบเพื่อใช้ร่วมกันทุกเขตพื้นที่ฯ  
สวนการสงขอสอบและการตรวจคำตอบจะดำเนินการร่วมกันระหว่าง สพฐ.กับสถาบันอุดมศึกษา  
เพราะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยและมาตรฐานต่าง ๆ ด้วย  
ทั้งนี้เมื่อดำเนินการคัดเลือกผอ.และรองผอ.สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษต่อไป”นางรัตนา กล่าว

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันอังคาร 6 มกราคม 2558

## สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือก ผอ.- รอง ผอ.สถานศึกษา เริ่ม 26 ม.ค.- 1 ก.พ.58

สพฐ. ประกาศปฏิทินรับสมัครคัดเลือก ผอ.- รอง  
ผอ.สถานศึกษา สมัคร 26 ม.ค.- 1 ก.พ. นี้  
ระบุขอสอบใหม่หาลั้ยดำเนินการ ย้ำความยากง่ายระดับปานกลาง  
ระบุหลังหมดฤดูกาลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ถึงคิวสอบครูผู้ช่วย  
กรณีพิเศษ

วันนี้ (6 ม.ค.) นางรัตนา ศรีเหรียญ  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ  
กพฐ.) เปิดเผยวาทะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สพฐ.)

ได้ออกประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. แล้ว

และได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทราบแล้วเพื่อดำเนินการรับสมัครคัดเลือก โดยได้กำหนดปฏิทินดังนี้ รับสมัครคัดเลือก 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์

ไม่ว่าวันหยุดราชการจะแยกเป็นกลุ่มประสบการณ์ และกลุ่มทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์

สอบขอเขียนความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนร้อยละ 60 จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี ซึ่งมีตำแหน่งว่างในขณะนี้รวมจำนวน 1,600 ตำแหน่ง

ส่วนข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนั้น สพฐ. จะให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบให้จะมีความยากง่ายของข้อสอบในระดับปานกลาง เพื่อใช้สอบพร้อมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษา

โดยการส่งข้อสอบและการตรวจข้อสอบจะดำเนินการร่วมกันระหว่าง สพฐ.

กับสถาบันอุดมศึกษาเพราะต้องดูเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ด้วย ทั้งนี้

หลังการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษต่อไปโดยจะเปิดสอบคัดเลือกเฉพาะ

ครูอัตราจ้างและพนักงานราชการในสังกัด สพฐ. ก่อนและหลังจากนั้นจะเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์](#) 6 มกราคม 2558

---



**ด่วนที่สุด**

**การสอบบรรจุ**

**พอ.-รองพอ.สส.**

**ด่วนที่สุด! ประกาศแล้ว การสอบบรรจุรองผอ.-ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.**

**(มีอัปเดตลิงก์ไฟล์ประกาศ 7 มกราคม 2557)**



**ตารางสอบ ผอ.-รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2558** 📄